



ความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตแบบทั่วไปกับการประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ

การทำประกันชีวิต คือ การที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญา เนื่องจากการเสียชีวิตทุกกรณี หรือเนื่องจากการมีชีวิตอยู่รอดตามระยะเวลาที่กำหนด หากจะเปรียบเทียบการประกันชีวิตแบบทั่วไปกับการประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การประกันชีวิตแบบทั่วไปนั้น อายุที่เริ่มทำประกันชีวิตสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยมีทั้งแบบตรวจสอบสุขภาพและไม่ตรวจสอบสุขภาพ โดยขึ้นอยู่กับอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัย และแบบประกันชีวิตที่เลือกซื้อ ดังนั้นการให้ข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิตนั้น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องลงข้อมูลตามความเป็นจริง ในกรณีผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงในใบคำขอเอาประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาไม่รับประกันภัย หรือรับประกันภัย โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถบอกเลิกและปฏิเสธการรับประกันชีวิตได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มต้นความคุ้มครองตามสิทธิได้แก่ ส่วนกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแบบของการประกันชีวิตที่เลือกซื้อ

สำหรับการประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุนั้น จะต้องมิวงเลียบท้ายชื่อแบบว่าสำหรับผู้สูงอายุ กำหนดอายุที่เริ่มทำประกันชีวิตต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป การพิจารณารับประกันภัยเป็นแบบไม่ตรวจสอบสุขภาพ การันตีการรับประกันชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท ซึ่งการให้ข้อมูล

ในใบคำขอเอาประกันชีวิต ไม่มีคำถามสุขภาพในใบคำขอ จึงไม่ต้องแถลงสุขภาพ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถบอกเลิกและปฏิเสธการรับประกันชีวิตตามสิทธิได้แก่ได้ ส่วนกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในช่วง 2 ปีแรก บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วบวกด้วยเงินเพิ่ม (ร้อยละ 2-5 ของเบี้ยที่ชำระมาแล้ว) แต่หากเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสัญญา) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย และการเสียชีวิตทุกกรณีตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย

ดังนั้น ประชาชนควรทำความเข้าใจก่อนว่าแบบประกันชีวิตที่ซื้อเป็นการประกันชีวิตแบบทั่วไป หรือแบบผู้สูงอายุ ถ้าเป็นการประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ บริษัทจะยกเอาเรื่องของการเป็นโรค หรือการเจ็บป่วยมาปฏิเสธการให้ความคุ้มครองไม่ได้ เพราะไม่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หลักสำคัญในการซื้อประกันชีวิตควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นให้เข้าใจเสียก่อน และควรซื้อประกันชีวิตกับตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ



คปภ.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)



สายด่วน 1186
www.oic.or.th